

Derivative Analysis



WWW.GTWM.CO.TH

Tel : 02-6739911

27 กุมภาพันธ์ 2561

GOLD FUTURES (night session)



ราคาทองคำแท่งตัวแคบระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย โดยเทรดกันอยู่ระหว่าง 1,330 – 1,336 USD คادنักลงทุนชะลอการลงทุนรอดิตตามถ้อยแถลงของ นาย เจอโรม พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯต่อสภาองเกรสสหรัฐฯ โดยทางเทคนิคราคา ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านรายวันที่ 1,337 USD ทำให้คาดว่าราคายังคงอยู่ในรูปแบบของ sideway down ในระยะสั้นแนะนำริบาวน์ Short โดยดูแนวต้านบริเวณ 1,337 USD และดูแนวรับที่ 1,322 USD หากปรับตัวขึ้นเหนือแนวต้านได้แนะนำปิดสถานะ Short แล้วเปลี่ยนเป็น follow long สำหรับนักลงทุนระยะยาวแนะนำถือ Long ต่อได้ดูแนวต้านแรกที่ 1,350 USD

แนวต้าน Gold Spot : 1,337 / 1,340 USD

แนวรับ Gold Spot : 1,322 / 1,308 USD

News Update

- นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯเปิดเผยว่าการเจรจากับเกาหลีเหนืออาจเกิดขึ้นได้ หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า คำกล่าวของนายทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือได้แสดงความเต็มใจที่จะเจรจากับสหรัฐฯในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทั้งนี้ นายทรัมป์ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของประเด็นดังกล่าวมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สหรัฐฯได้แถลงว่า การยกเลิกโครงการนิวเคลียร์จะต้องเป็นผลลัพธ์ของการเจรจากับเกาหลีเหนือ
- ติดตามรายงานขอลดสิ่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เวลา 20.30 น. , รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน FED เวลา 22.00น.

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูล ซึ่งพิจารณาแล้วมีความน่าเชื่อถือ และ/หรือ ถูกต้อง บริษัท จีที เวิลด์ แอแนจเมนท์ จำกัด มีอาชยีนกันและรับรองความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้
แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทฯ ไม่รับรองต่อกรณีหรือข้อความในเอกสารนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บทความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่จัดทำ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดังนั้น นักลงทุนควรใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท จีที เวิลด์ แอแนจเมนท์ จำกัด โทร 02-6739911